

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; trẻ em, trẻ vị thành niên bị lừa đi lao động các tỉnh và nước ngoài

Ngày 04/8/2022, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; trẻ em, trẻ vị thành niên bị lừa đi lao động các tỉnh và nước ngoài. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông, Huyện đoàn; Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Giang Ma, Hồ Thầu, Bản Hòn, Bản Bo, Khun Há, Bản Giang, Tả Lèng, Bình Lư, Sơn Bình.

Sau khi nghe Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 7 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 và ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được: Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện đã được quan tâm triển khai thực hiện; chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền tới quần chúng nhân dân tại các bản, khu dân cư để nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trẻ em, trẻ vị thành niên đi lao động khi chưa đủ tuổi, đặc biệt là sự việc lừa sang Campuchia làm việc để đe dọa chiếm đoạt tài sản...

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Công tác phòng chống tai nạn thương tích: Trong 7 tháng đầu năm 2022 số trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn còn nhiều: 105 trẻ (tai nạn giao thông 04 trẻ, súc vật cắn là 09 trẻ, ngã 51 trẻ, bỏng 09 trẻ, ngộ độc 03 trẻ, bạo lực gia đình 01 trẻ, gãy tay, chân 18 trẻ; do nguyên nhân khác 08 trẻ). Có 4 trẻ bị tử vong do đuối nước (Tả Lèng: 01; Bản Giang: 02; Sơn Bình: 01), 01 trẻ em tử vong đột ngột (xã Bình Lư). Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về tai nạn thương tích trẻ em còn hạn chế, bố mẹ đi làm ăn xa, trẻ ở nhà với người thân, người chăm sóc trẻ em thiếu kỹ năng sơ cấp ban đầu khi trẻ bị đuối nước. Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước chưa sâu rộng, trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát của người lớn trong sinh hoạt vui chơi, giải

trí... đời sống kinh tế khó khăn cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích cao. Công tác phối hợp, triển khai các hoạt động liên ngành về phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn còn hạn chế.

- Qua kết quả rà soát, thống kê trên địa bàn huyện Tam Đường hiện nay số trẻ em, trẻ vị thành niên đi lao động tại các tỉnh: 32 trẻ. Số trẻ em, trẻ vị thành niên bị lừa sang Campuchia làm việc: 10 trẻ, trong đó 05 trường hợp đã được đưa về và 05 trường hợp đang đề nghị giải cứu. Nguyên nhân: Việc quan tâm, quản lý của một số gia đình đối với trẻ còn hạn chế. Về phía trẻ: Trong quá trình lao động, tìm kiếm việc làm, các trường hợp trẻ này nghe theo lời quảng cáo trên mạng xã hội “việc nhẹ, lương cao”, bị lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin nhắn tin, gọi điện, dụ dỗ môi giới xuất cảnh sang Campuchia để làm việc và bị lừa bán vào các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, bị cưỡng bức lao động, các nạn nhân muốn quay về nước phải trả một khoản tiền lớn. Về phía quản lý nhà nước: Công tác quản lý, phối hợp, nắm thông tin để kịp thời phát hiện, báo cáo cáo xử lý hỗ trợ trẻ em bị lừa đi lao động nước ngoài của một số cơ quan chức năng và xã còn hạn chế.

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

a) Phòng Lao động TB&XH

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tuyên truyền các phương thức thủ đoạn, hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo xuất cảnh trái phép ra nước ngoài đặc biệt là Campuchia lao động.

Phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong thực hiện quy định về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động và phòng, chống mua bán người. Tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở; phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động. Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Tăng cường tham mưu huy động, vận động các nguồn lực của Nhà nước nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp đầu tư xây dựng mới các điểm vui chơi, giải trí, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho trẻ em và duy trì hoạt động thường xuyên của các điểm vui chơi cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội để trẻ em có một sân chơi an toàn, lành mạnh.

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường, giáo viên chủ nhiệm dành ít nhất 02 lần trong tháng (mỗi lần 15’) để tuyên truyền cho học sinh về phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống lạm dụng lao động trẻ em, hậu quả bị lừa đi lao động ở nước ngoài.

c) Công an huyện: Tập trung chỉ đạo các lực lượng bám nắm địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về đấu tranh, phòng chống tình trạng người dân bị lôi kéo, lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia theo Công văn số 3603/CAT-PC02 ngày 14/7/2022 của Công an tỉnh Lai Châu.

d) Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hỗ trợ trẻ em, trẻ vị thành niên bị lừa đi lao động các tỉnh và nước ngoài bất hợp pháp.

e) UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện hiệu quả các giải pháp trong kế hoạch chăm sóc và bảo vệ trẻ em năm 2022; Kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Tam Đường

- Tổ chức rà soát, báo cáo tình hình, số lượng trẻ em dưới 17 tuổi đang đi lao động, không có mặt trên địa bàn gửi về Công an huyện, Phòng Lao động TB&XH trước ngày **20/8/2022**.

- Chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và hiểu biết chính sách pháp luật của nhân dân. Thiết lập, duy trì, phát huy hiệu quả các hộp thư tố giác tội phạm, đường dây nóng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tố giác và cung cấp thông tin về tội phạm lừa đảo đưa lao động ra nước ngoài bất hợp pháp. Tuyên truyền vận động nhân dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và trình báo cho cơ quan công an kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Như Hợp